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(สําเนา)
บันทึกรายงายการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว

สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ. หองประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลบอแกว
***********************

ผูมาประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายสมพงษ แสงสุริยะ ประธานสภา อบต. บอแกว สมพงษ แสงสุริยะ
๒ นายจริต งามมาก รองประธานสภา อบต. บอแกว จริต งามมาก
๓ นายมิตรประชา ธรรมคง เลขานุการสภา อบต. บอแกว มิตรประชา ธรรมคง
๔ นางวิชุดา ศกัดิ์เทวินทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ วิชุดา ศักดิ์เทวินทร
๕ นายอุทัย บุญสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑ อุทัย บุญสง
๖ นางสําเรือง แจมกระจาง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ สําเรือง แจมกระจาง
๗ นายสวาง ธัญญาหาร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๒ สวาง ธัญญาหาร
๘ นายวิชัย ไชยบรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ วิชัย ไชยบรรณ
๙ นายชูศิลป เขมรทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๓ ชูศิลป เขมรทอง

๑๐ นายอพิทักษ พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ อพิทักษ พรมชาติ
๑๑ นายไพนิช พิเดช สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๔ ไพนิช พิเดช
๑๒ นายสมัย คําโสภา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ สมัย คําโสภา
๑๓ นายวิชัย สุวรรณพัฒน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๕ วิชัย สุวรรณพัฒน
๑๔ นายวิชัย นามบุตร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖ วิชัย นามบุตร
๑๕ นายสุชาติ ใจแสน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๗ สุชาติ ใจแสน
๑๖ นางประสงค จูมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๗ ประสงค จูมทอง
๑๗ นายกิตติพงษ เครือบุตร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๘ กิตติพงษ เครือบุตร
๑๘ นายประสิทธิ์ สุทนต สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๘ ประสิทธิ์ สุทนต
๑๙ นายสนิท พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๙ สนิท พรมชาติ
๒๐ นายสุบิน วงศษา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๙ สุบิน วงศษา
๒๑ นายอําพร เจริญศรี สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐ อําพร เจริญศรี
๒๒ นายสาธิต จารุนัย สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๐ สาธิต จารุนัย
๒๓ นายแดนดง บุญสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๑ แดนดง บุญสง

๒๔ นายถนอม ไชยพรม สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๑ ถนอม ไชยพรม

๒๕ นายทักษิณ เขมรทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๒ ทักษิณ เขมรทอง

๒๖ นางวิธาน ธัญญาหาร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๒ วิธาน ธัญญาหาร
๒๗ นางสาววิลัย พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๔ วิลัย พรมชาติ
๒๘ นายรินทร ธรรมคง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๕ นายรินทร ธรรมคง

๒๙ นายถาวร พรมชาติ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๕ นายถาวร พรมชาติ

๓๐ นายสมปอง เหตุผล สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๖ สมปอง เหตุผล
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ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๓๑ นายอดุลย ทองมันปู สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๖ นายอดุลย ทองมันปู

๓๒ นายบุญลุ ขอแกว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๘ บุญลุ ขอแกว

๓๓ นายชาญชัย สุทนต สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๘ ชาญชัย สุทนต

๓๔ นายประสาท ผองแผว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๙ ประสาท ผองแผว

๓๕ นายสน่ัน ชัยสทิธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๙ สนั่น ชัยสทิธิ์

มีผูเขารวมประชุม
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ

๑ นายเสมอ สุทนต นายก อบต.บอแกว เสมอ สุทนต
๒ นายสุนทร อุดดวง รองนายก อบต.บอแกว สุนทร อุดดวง
๓ นายสมาน ประมาพันธ รองนายก อบต. บอแกว สมาน ประมาพันธ
๔ นางจันทรา พิมพทอง เลขานุการนายก อบต. บอแกว จันทรา พิเมพทอง
๕ นายภพสรรค รัศมี หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.บอแกว ภพสรรค รัศมี
๖ นายสุริยันต กานกายันต เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย สุริยันตกานกายันต
๗ นายมนตรี บุญเย็น ผอ. กองชางโยธา ฯ อบต. บอแกว มนตรี บุญเย็น
๘ นางทับทิม โภชนัง นักวิเคราะหแผนนโยบาย ชํานาญฯ ทับทิม โภชนัง
๙ นางเอมอร แกวแสน ผูใหญบาน นิคม ๒ หมูที่ ๗ เอมอร แกวแสน
๑๐ นางสาวจิราพร พันธรุกัษ รองปลัด อบต. บอแกว จิราพร พันธุรักษ
๑๑ นายคําสิงห พรหมทา ปลัดองคการบริหารสวนต.บอแกว คําสิงห พรหมทา
๑๒ นางสาวดารุณี หลอมทอง ผอ. กองคลัง อบต. บอแกว ดารุณี หลอมทอง

มีผูไมมาประชุม
๑ นายบุญจันทร ปจเวก สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๖ บุญจันทร ปจเวก ลา
๒ นายสังคม บุญสง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ ๑๗ สังคม บุญสง ลา

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีทั้งหมด ๓๗ทานมาประชุม ๓๕ ลากิจ ๒
ทาน และมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๑๒
เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว มาครบองคประชุมแลว ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว นําไหวพระสวดมนตและกลาวเปดประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

( ไมม)ี
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวสมัย

สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกทานใด จะเปล่ียนแปลงถอยคํา หรือแกไขเพิ่มเติม ขอใหยกมือและพิจารณา
ไปพรอมๆกันเม่ือท่ีประชุมไมมีใครขอเปลี่ยนแปลงถอยคาํใดๆ ตอไปผมจะขอมติ
จากที่ประชุมขอใหรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ๒๙ เสียง ไมรับรองรายงานการประชุม - เสียง
งดออกเสียง ๖ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
๓.๑ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

ประธานสภาฯ - เชิญทานคณะบริหารไดชี้แจงครับ
นายก - กราบเรียนทานประธานที่เครารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ อบต.บอแกวได

ประชุมประชาคมแผนการพัฒนาในระดับตําบล เมื่อวันท่ี ๗ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปรบัปรุง
ปรับแผนพัฒนาใหเหมาะสมกับการดําเนินการพัฒนาในตําบลบอแกวทั้ง ๑๙ หมูบานเพื่อให
คลอบคลุมในการที่จะพัฒนาตอชุมชน และหมูบานตอไป แผนคือ แนวทางการพัฒนาที่กําหนด
ไว ขอใหสมาชิกในท่ีประชุมไดพิจารณา ถาแผนอันใดไมมีก็ขอใหเสนอตอที่ประชุม เพื่อจะได
บรรจุเขาแผนไวทั้ง ๑๙ หมูบาน ถาสวนไหนดานไหนไมมีก็ขอใหเสนอในที่ประชุม กอนที่ทาน
สมาชิกจะใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ก็ฝากทานสมาชิกได
พิจารณา

นายคาํสิงห พรหมทา - กราบเรยีนทานประธานที่เครารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิกุทาน ผมนายคาํสิงห พรหม
ทา ปลัด อบต.บอแกว มีหนังสือส่ังการลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ ทุกทองถิ่นใหชักชอม
แนวทางปรับแผนเพิ่มเติมโดยยึดแผน ๔ ป กอนจะมาเปนแผน ๕ ป ในการประชาคมวันที่
๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ บางหมูบานไมไดสงแผนเขามา ก็ยึดแผนเดิม เขาใหปรบัแผนใหเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ เพื่อใหตรงตามแผนจังหวัดครับ

นายถาวร พรมชาติ - กราบเรียนทานประธานที่เครารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายถาวร พรมชาติ
สมาชิกสภา อบต.บอแกว หมูที่ ๑๕ ขอเพิ่มเติมแผนหมูที่ ๑๕ ถนนหินคลุกจากถนน คสล.
บานนายสมพงษ โสภา ถึง ทางเช่ือมไปหนองกระดันครับ

นายทักษิณ เขมรทอง- กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิุกทาน ผมนายทักษิณ เขมร
ทอง สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๑๒ ผมขอเสนอ ใหทางสมาชิกแตละหมูบาน ไดเขียน
โครงการที่ เพ่ิมเติมแตละหมูบานที่ไมมีในแผน สงใหเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ของ อบต.บอแกว เพื่อที่จะดําเนินการประชุมตอไปผมขอเสนอครับ

ประธานสภาฯ - เชิญทานคณะบริหารไดชี้แจงครับ
นายก - กราบเรียนทานประธานที่เครารพ สมาชกิสภาผูทรงเกียรตทิกุทาน ตามที่ทานสมาชิกไดรับ

หนังสือ รางแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.บอแกว พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ มีแผนการพัฒนาดาน
ตางๆคือ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
๑.๑ แผนงาน การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา มีทั้งหมด ๔๐ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒. การเสริมสรางสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดียุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
๑.๒ แผนงาน การบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด ๒๘ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจ
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ใหตนเองและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน มีทั้งหมด ๒๖๙ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒. การเสริมสรางสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดียุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
๑.๔ แผนงาน การบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห มีทั้งหมด ๓ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจงัหวัดที่ ๔. การเสรมิสรางความมั่นคงและรกัษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
๑.๕ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมที่เขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
๑.๖ แผนงาน การบริหารงานทั่ว มีทั้งหมด ๑๔ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหตนเองและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาสรางอาชีพ สรางรายได
๒.๑ แผนงาน การบริหารงานทั่วไป สรางความเขมแข็งของชุมชน มีท้ังหมด ๑๐

โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหตนเองและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ

๒. ยุทธศาสตร การพัฒนา สรางอาชีพ สรางรายได
๒.๒ แผนงาน การบริหารงานทั่วไป มีทั้งหมด ๗๖โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหตนเองและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๓. ยุทธศาสตร วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและหลักธรรมอันดีงามเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓.๑ แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป มีทั้งหมด ๗ โครงการ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหตนเองและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๔. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
๔.๑ แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป มีทั้งหมด ๑๐ โครงการ

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหตนเองและแขงขันได
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๔. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

๔.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน มีทั้งหมด ๖ โครงการ
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกาปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ศรีสะเกษ
๑. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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๕.๑ แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป มีทั้งหมด ๒๘โครงการ
ขอชี้แจงใหที่ประชุมทราบ ทานคงไดศึกษามาแลว ตามเอกสารที่สงใหทานสมาชิกและ
ขอใหทานสมาชิกไดพิจารณา ในการเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นครับ

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระที่ ๓ ขอ ๓.๑ พิจารณา ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕ ) มีทานใดจะอภิปรายหรือชักถามก็เชิญครับ ถาไมมีทานใดอภิปรายหรือชักถาม ผมก็
จะขอมติจากที่ประชุมใหความเห็นชอบแผนพัฒนา ตอที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น ๓๐ เสียง ไมเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน - เสียง
งดออกเสียง ๕ เสียง

๓.๒ พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ - เชิญทานคณะบริหารไดชี้แจงครับ
นายก - กราบเรียนทานประธานที่เครารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่ทานสมาชิกสภา

อบต.บอแกวไดอนุมัติโครงสรางพื้นฐาน โครงการกอสรางศูนยอบรมเด็กกอนเก็ณฑวัดบอแกว
งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทดังนั้นทางคณะบริหารไดเสนอโครงการ เพื่อขอเปลี่ยน
แปลง งบประมาณมาตั้งรายการจายใหม ทางจังหวัดศรีสะเกษไดของบประมาณจากทองถิ่นมา
สรางศนูยอบรมเด็กกอนเก็ณฑวัดบอแกวแลวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และทางกรมศาสนาก็
ไดเดินทางมาดูสถานที่แลวที่วัดบอแกว คาดวาจะไดรับงบประมาณในการกอสรางจํานวน ๒,๗๐๐,
๐๐๐ บาท ตอที่ประชุมสภา ใหทานสมาชิกไดพิจารณา โอนงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอ
ที่ประชุมดังมีรายการดังนี้

โอนตั้งจายรายการใหม (โอนเพิ่ม)
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุ วัสดุสํานักงาน
-เกาอี้สํานักงาน งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท
-เกาอี้พักคอยแบบ ๔ ท่ีนั้ง จํานวน ๒ ตัว สําหรับประชาชน งบประมาณ

อนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือ ๘,๔๐๐ บาท

-แผนกั้นหอง แบบแผงกระจกลาย งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบ
คงเหลือกอนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๓,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๓,๑๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานกังาน
-โตะทํางาน จํานวน ๒ ตัว งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
-โตะทํางาน จํานวน ๓ ตัว งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท
-ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๑ ใบ งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท

งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท
-โตะเหล็กขาพับ จํานวน ๑๐ ตัว งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน

๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาวัสดุ วัสดุ
สํานักงาน

-เกาอี้สํานักงาน งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท
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โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตาม เอกสารแนบทาย)
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-โตะทํางาน จํานวน ๘ ตัว งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๒,๐๐๐ บาท
-โตะทํางาน จํานวน ๑ ตัว งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๕,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๔๐๐ บาท
-ตูรางเลื่อนแบบพวงมาลัย จํานวน ๑ ตู งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอน

โอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๘๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๘,๐๐๐ บาท
-ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๒ ใบ งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท

งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา งบลงทุนคาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
-ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๑ ใบ งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท

งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

-โครงการกอสรางหองน้ํา อบต.บอแกว งบประมาณ อนุมัติ ๐ บาท งบคงเหลือกอนโอน
๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ

๔๕๓,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
-โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.บอแกว งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท

งบคงเหลือกอนโอน ๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๑๗,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
๓๑๗,๖๐๐

บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
แผนงานงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหงบลงทุน คาครุภัณฑ

ครุภณัฑสํานักงาน
-ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต จํานวน ๒ ใบ งบประมาณอนุมัติ ๐ บาท คงเหลอืกอนโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งลานบาทถวน)

ก็ขอชี้แจงใหทานสมาชิกไดทราบ ในการขอโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ เพราะใน
สํานักงานมีความจําเปนทั้งหองน้ํา สํานักงาน และ ครุภัณฑสํานักงานครับ

นายวิชัย นามบุตร - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายวิชัย นามบุตร
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๖ เรื่องความจําเปนของสํานักงาน ก็อยากใหมองเห็นความ
จําเปนของพี่นองในเรื่องโครงสรางพื้นฐานบาง เพราะอยูในชวงหนาฝน ผมอยากใหมองใน
แผนพัฒนามากกวาครับ

นายทักษิณ เขมรทอง-กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายทักษิณ เขมรทอง
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๑๒ ผมขออภิปรายในการกอสรางหองน้ํา หองนํ้าก็เปนสิ่งจําเปน
แตความจําเปนคืองบประมาณในโครงการมันมากไป หองน้ําเดิมก็ใชไดอยู อยากไดงบประมาณ
ไปชวยแกไขในสวนที่จําเปนมากกวานี้ของพี่นองประชาชน ผมวามันเกินความจําเปนครับ
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นายประสิทธิ์ สุทนต- กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายประสิทธิ์ สุทนต
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๘ ในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ผมก็เห็นดวย เชน หองนํ้ามันไม
พอใชจริงๆและสํานักงานดวย ก็แลวแตที่ประชุมจะพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ - เชิญทานคณะบริหารไดชี้แจงครับ
นายก - กราบเรียนทานประธานที่เครารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ในสวนสํานักงานและหอง

น้ํามันก็จําเปนเหมือนกันครับ โตะเกาอี้ในสํานักงานก็ไมเพียงพอ ๕-๖ ปไมเคยไดชื้อเลยโตะเกาอี้
ตอนนี้มันชํารุดมาก หองนํ้าก็มีอยู ๔ หอง ชาย – หญิงเวลาพี่นองมาติดตอราชการก็ไมเพียงพอก็
ชี้แจงใหทราบครับ

นายกิตติพงษ เครือบุตร-กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายกิตติพงษ เครือบุตร
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๘ ที่สมาชิกไดอภิปรายไป ผมก็มีเรื่องอภิปราย เปนความคิดของ
ผมยังไมมีความจําเปนถาจะชื้อโตะเกาอี้ ครับ
สวนหองน้ําไดเห็นงบประมาณแลว ๔๕๓,๐๐๐ บาท ดูตามแบบแปลนมี ๗ หองถาเอามาคูณดู
ราคาแตละหองจะใชงบประมาณหองละ ๖๔,๗๑๔ บาท กวาง๑.๕๐ ม. ยาว ๒.๐๐ ม. ดูแลว
ราคามันสูงไป ดูในใบ ปร.๔. เหล็กกลอง สองคูณสี่ มีราคาตอหนวย แตความหนาของเหล็กไมมี
อยากใหระบุราคาเหล็กดวย ฟาเพดานไมมี พื้นไมไดยก ผมอยากใหดูใหละเอียดมากๆ อยากให
สรางไดมาตรฐานดวย
ที่ทางคณะบรหิารไดชี้แจงในแผนมีการกอสรางหองน้ําในปไหน แลวแผนที่เปนความตองการของ
พ่ีนองประชาชน ตองเอามาทํากอน สวนตัวผมในงบประมาณกอสรางหองน้ํามันใชงบประมาณ
มากไปครับ

นายประสิทธิ์ สุทนต- กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายประสิทธิ์ สุทนต
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๘ เรื่องการกอสรางหองน้ํา ที่ผานมาในเดือน เมษายน งานวัน
ผูสูงอายุ พี่นองตําหนิมากในเรื่องหองนํ้าไมพอใช เพราะงานวันผูสูงอายุ มีพี่นองมาจํานวนมาก
หองน้ํา สี่ หอง ชาย – หญิง ไมพอใชจริงๆ ในการพิจารณาอนุมัติเปนหนาที่ของทานสมาชิกครับ

นายทักษิณ เขมรทอง-กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายทักษิณ เขมรทอง
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูท่ี ๑๒ เรื่องโครงการกอสรางหองน้ํา มันยังไมจําเปนครับ สําหรับ
โครงการนี้ เพราะวาการสัญจรไปมาตามทอง ถนนของพ่ีนองยังมีความลําบากอยู ผมวาการ
คมนาคม มีความจําเปนมากกวาครับ

นายวิชัย นามบุตร -กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายวิชัย นามบุตร
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๖ ในการที่สมาชิกบางทานไมเห็นดวยกับคณะบริหาร เพราะ
สมาชิกมองเห็นความจําเปนของพี่นองประชาชนที่เดือดรอนกอน แลวคอยมาดูในสํานักงาน
สําหรับทางคระบริหารที่เสนอโครงการเขามา สมาชิกก็มีความคิดเห็นที่แตกตางกันเปนธรรมดา
อยากใหผูบริหารไดคิดพิจารณาบางครับ

นายกิตติพงษ เครือบุตร-กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายกิตติพงษ เครือบุตร
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๘ เรื่องความเดือดรอนหมูที่ ๘ ก็ยังมีอยู ๒ จุด ฝากคณะบริหาร
ไดพิจารณาความจําเปนเรงดวนในชวงฤดฝูนคือ คุมหนองสมิ – ตําบลทุม สญัจรไปมาลาํบากมาก
ฝากคณะบรหิารไดพิจารณา มาดเูรื่องความเดือดรอนในหมูบาน ผมอยากใหงบประมาณจํานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทมาพัฒนาความจําเปนของพ่ีนองกอนครับ

ประธานสภาฯ - เชิญทานคณะบริหารไดชี้แจงครับ
นายก - กราบเรียนทานประธานท่ีเครารพ สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน เรื่องของหมูบาน ถนนท่ี

จําเปนเรงดวน เราก็ไดแกไขใหพี่นองไปแลว และเหลืออีก ๒๐ โครงการที่กําลังจะทําเพราะได
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อนุมัติไปแลว สวนที่ยังเดือดรอนก็จะเอาเขางบประมาณในขอบัญญัติประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
สวนโครงการที่เสนอคือกอสรางหองน้ํา อบต .บอแกว ผูบริหารมองเห็นความจําเปนจริงๆ
ประชาชนมาติดตอราชการก็จะไดใชบริการครบั

นายถาวร พรมชาติ - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายถาวร พรมชาติ
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๑๕ เรื่องการกอสรางหองนํ้า ผมเห็นดวยครับ เพราะมันมีความ
จําเปนจริงๆครับ

น.ส.วิลัย พรมชาติ- กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนางสาววิลัย พรมชาติ
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๑๔ เรื่องครุภัณฑสํานักงานก็เห็นดวยคะ ความคิดท่ีตางกันมันก็
เปนสิทธิของทานสมาชิกที่อภิปรายคะ

นายวิชัย สุวรรณพัฒน-กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายวิชัย สุวรรณพัฒน
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๕ ผมขอเสนอใหคณะบริหารไดตอบการอภิปรายของทานสมาชิก
ครั้งเดยีวเลยครบั เรื่องการกอสรางหองน้ํา อบต.บอแกว ผมเห็นดีดวย แตที่วางบประมาณ ๔๕๓,
๐๐๐ บาท มากไหม ใหมาดูอุปกรณในแตละหองมันก็เยอะเหมือนกัน สวนตัวผมก็เห็นดวย
แลวแตทานสมาชิกในที่ประชุมจะพิจารณาครับ

นายสมัย คําโสภา - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายสมัย คําโสภา
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูท่ี ๕ ที่ทานสมาชิกไดอภิปรายเรื่องการโอนอนุมัติโครงการจํานวน
เงิน หนึ่งลานบาท แยกเปน ๓ โครงการ ผมเสนอแนะและอยากทราบวาจะใหอนุมัติทีละ
โครงการไดหรือไม ในสวนการอภิปรายสมาชิกแตละทานก็มีเหตุผลในการอภิปราย

นายสุนทร อุดดวง - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายสุนทร อุดดวง รอง
นายก อบต. บอแกว ผมมีความรูสึกยินดีที่ทานสมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น นําปญหา
ความเดือดรอนของพี่นองเขาสูสภาฯ ในการตรวจสอบ และขับเคลื่อนงานของสภา ครับ

ประธานสภาฯ - เชิญทานคณะบริหารไดชี้แจงครับ
นายก - กราบเรยีนทานประธานท่ีเครารพ สมาชกิสภาผูทรงเกียรตทิกุทาน ตามที่ทานสมาชกิไดอภิปราย

วางบประมาณ หนึ่งลานบาท เอาไปใชใหเปนประโยชนหรือไม

- เร่ืองโครงการกอสรางหองน้ํา ก็เปนประโยชน เพราะเวลามีกิจกรรม ใน สํานักงาน หรือ
อบต.บอแกว พี่นองประชาชนที่มารวมงานก็จะไดใชทําภารกิจสวนตัวไดสะดวก เพราะมี
หองน้ําที่เพียงพอใช สําหรบัทานสมาชิกไดอภิปรายและเสนอถึงปญหาความเดอืดรอนของ
พี่นอง ในโครงสรางพ้ืนฐาน คณะบริหารก็ไดบําบัดทุกในสวนน้ันไปสวนหนึ่งแลว ที่เหลือก็
คง จะไดเอาเขาขอบัญญัติงบประมาณประจําป ๒๕๖๓ ตอไป ในการพิจารณาโอน
งบประมาณครั้งนี้ เปนอํานาจหนาที่ของทานสมาชิกในที่ประชุมจะพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ - ในวาระที่ ๓ ขอท่ี ๓.๒ พิจารณาอนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือชักถามก็เชิญครับ ถาไมมีทานใดอภิปรายหรือชัก
ถาม ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมใหความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตั้งรายจายใหมจํานวนเงินงบประมาณที่โอน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตอที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม - เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ๒๕ เสียง ไมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ – เสียง
งดออกเสียง ๑๐ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ
น.ส.ดารุณี หลอมทอง - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน น.ส.ดารุณี หลอม

ทอง ผอ.กองคลัง อบต.บอแกว แจงเรื่องการจัดเก็บภาษีในปงบประมาณ ๖๓ กฎหมาย
ใหมไดปรับปรุงตอไป เรื่องในการจัดเก็บภาษี ทาง อบต. จะเอาราคาประเมินที่ดิน มา



9

จัดเก็บภาษีในป พ.ศ.๒๕๖๓ และแจงใหทานสมาชิกไดทราบฝากประชาสัมพันธใหพ่ีนอง
ในหมูบานไดมาชําระภาษีที่ดินประจําป ๖๒ ดวย และในเดือน ก.ค. – ส.ค. ๖๒ จะออก
เก็บภาษีรอบสองคะแจงพี่นองไดทราบดวย

นางหนูเหลื่อม กายชาติ - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางหนูเหลื่อม
กายชาติ ผอ.กองสวัสดิ์การ อบต.บอแกว แจงเรื่องนโยบายเรงดวนของรัฐบาล เรื่องเงิน
อุดหนุนเด็กแรกเกิด ตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๘ ที่ยังไมไดลงทะเบียนมีหลายราย ชวงนี้รัฐบาลเปด
โอกาสใหลงได ในกรณีที่ลงทะเบียนแลว ยงัไมไดรับเงนิก็รอรฐับาลอุดหนุนมาคะ ขอชี้แจง
ใหทราบ และประชาสัมพันธใหดวยคะ

นายมนตรี บุญเย็น - กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายมนตรี บุญ
เย็น ผอ .กองชาง อบต.บอแกว ฝากทานสมาชิกทุกทานโครงสรางพื้นฐานที่ กําลัง
ดําเนินงาน ใหทานชวยดูแลชวยกัน ถา ผูรับเหมาไมทําตามก็ใหแจงมาที่กองชาง ผมจะ
ออกไปชวยกํากับดูแลชวยครับ

นายวิชัย สุวรรณพัฒน-กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายวิชัย สุวรรณ
พัฒน สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๕ ในการประชุมวันนี้ ผมดีใจที่หัวหนาสวนตางๆ
มาแจงประชาสัมพันธใหทราบในเรื่องตางๆ ทางสมาชิกก็จะไดไปประชาสัมพันธใหพ่ีนอง
ในหมูบานไดทราบครับ

นายสมัย คําโสภา - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายสมัย คําโสภา
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูท่ี ๕ ในเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน ฝากคณะบริหารในเรื่องการ
ขยายไหลทาง ตอนนี้ไมมีไหลทาง ปญหาคือ รถวิ่งสวนกัน บางครั้งลอรถตกขอบถนน
ขอใหดูไหลทางในสวนถนนที่สามารถทําได และอีกโครงการคือ การซอมแซมถนน คสล.
ทุกเสนทาง ในการประชุมมาก็ตามวาระแลว ผมขอเสนอ ปดการประชุมครับ

นายประสิทธิ์ สุทนต- กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายประสิทธิ์ สุทนต
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๘ ผมขอเสนอถาคระบริหารมีงบประมาณ ในครั้งตอไป
อยากเสนอใหทํา ถนนเสน คุมหนองสิมดง – บานหนองรวงเพราะในชวงฤดูฝนเสนทางนี้
สัญจรไป – มา ลําบากมากครบั

นายวชิัย ไชยบรรณ - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทกุทานผมนายวชิัย ไชยบรรณ
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๓ เรื่องน้ําประปา พี่นองเดือดรอนเพราะนํ้าประปาใชไมได
ในหมูบานมี ๕๔ ครัวเรือน ไดใชน้ําประปาแค ๔ ครัวเรือนขอใหแกไขใหดวยครั-- เรื่อง
ไฟฟาสองสวางดับ ไดแจงมาหลายครั้งแลว ไมมีเจาหนาที่ไปแกไขใหเลย

- เรื่องถนนในหมูบานผมอยากใหมีลูกระนาดตามถนน เพื่อใหการขับขี่รถใหชาลงถนนชวง
หมูบาน และ ชุมชนจะไดลดอุบัติเหตุครับ

นายวชิัย นามบุตร -กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานผมนายวิชัย นามบุตร
สมาชิกสภา อบต.บอแกวหมูที่ ๖ วันนี้มีผูนําทองที่ เขารวมประชุมดวย เปนการดีครับ
อยากใหผูนําทองที่เขารวมประชุมทุกคน เพราะทานจะไดทราบวาถามกีารอนุมัติโครงการ
ทานสมาชิกในที่ประชมุไดอนุมัตโิครงการไปแลว ผูประกอบการทํางานไมดีก็อยากใหผูนํา
ทองที่ไดทราบดวยครับ

ประธานสภาฯ - เรียนเชิญทานนายกไดชี้แจงเรื่องอ่ืนๆครับ
นายก - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรตทิกุทาน ตามที่ทานสมาชิกสภา

ฯ ไดอภิปรายเรื่องการสัญจรไปมาลําบาก ผมขอใหทานสมาชิกไดแจงเขามาจะไดเอาเขา
ขอบัญญัติประจาํป ๒๕๖๓ สาํหรับโครงการถนนดินที่เราอนุมัตไิปแลวน้ัน ถนนดินชวงนี้
ยังทําไมไดก็แจงใหทราบ
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- เรื่องประปาหมูบาน หมูที่ ๑๓ – ๓ ชวงนี้ทาง อบต. บอแกวไดทําหนังสือไปยัง
ผูรับเหมาใหมาซอมแซมแกไขใหอยู มีประปา หมูที่ ๑๑ น้ําไมสะอาดก็ไดแจงเขามา
อยูประปาหมูท่ี ๙ ตองรอประชาคมผูใชน้ํากอนครับ

- เร่ืองลูกระนาด คอยปรึกษากันครับ วามันทําไดหรือเปลา ทางหลวงเขาใหทําได
หรือเปลา ตองสอบถามกอน

- เรื่องไฟฟาสองสวางดับ จะใหเจาหนาที่ไปแกไขใหครับ
ประธานสภาฯ - - ครับทานสมาชกิในการประชุม ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีทานสมาชกิทานใดจะเสนอเรื่อง

อื่นๆอีกก็เชิญครับ ถาไมมีผมก็จะขอมติในการปดการประชุม เพราะมี ทานสมัย คําโสภา

สมาชิกสภา องคการบริหารสวนตําบลบอแกวหมูที่ ๕ ไดเสนอใหมีการปดประชุมครับ ผมก็จะขอ

มติในการปดประชุม ตอที่ประชุมสภา อบต. บอแกวครับ

มติที่ประชุม - เห็นควรปดการประชุม ๒๒ เสียง ไมเห็นควรปดการประชุม - เสียง งดออกเสีย ๑๓ เสียง
ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดมีมติปดการประชุม ก็ถือวาที่ประชุม

รับทราบผมก็ขอขอบคุณทานผูใหญเอมอร แกวแสน และทานสมาชิกสภาทุกทาน ที่ไดมา
เขารวมประชุมตามวันและเวลาดังกลาวโดยพรอมเพียงกันและอยูในกฎระเบียบของการ
ประชุมครับ ผมขอปดการประชุม

ปดประชุม - เวลา ๑๓.๔๕ น.

ลงชื่อ นายสมพงษ แสงสุริยะ ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายสมพงษ แสงสุริยะ)

ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลบอแกว

ลงชื่อ นายมิตรประชา ธรรมคง ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายมิตรประชา ธรรมคง )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกว
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ลงชื่อ นายประสาท ผองแผว ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายประสาท ผองแผว )

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายอุทัย บุญสง ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอุทัย บุญสง )

กรรมการ

ลงชื่อ นายวิชัย ไชยบรรณ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชัย ไชยบรรณ )

กรรมการ

ลงชื่อ นางวิธาน ธัญญาหาร ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางวิธาน ธัญญาหาร )
เลขานุการ/กรรมการ


